

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 28 ตุลาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12388

Col.Inch: 52.65

Ad Value: 81,607.50

คอลัมน์: ข่าวชั้นคนเข้ม

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 244,822.50

คลิป: สีสี่

หนังสือพิมพ์ **ข่าวสด** ครบทุกระส
สทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันจันทร์
ที่ 28 ตุลาคม พุทธศักราช 2567 แรม
11 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง...● เจริญ
อุปสรรคสารพัด การขับเคลื่อนงาน
ต่างๆ ของ **รัฐบาลแพทองธาร ชินวัตร** เต็มไปด้วยขวากหนาม มาอีก



มุขพยายามขงเรื่องให้องค์กรอิสระ **ยกเลิกเอ็มโอยู
ปี 2544** การแบ่งปันผลประโยชน์ทับซ้อนทางทะเล
ไทย-กัมพูชา ปลุกกระแสชิงชัง **คลังชาติ** สูญเสีย
ดินแดน...● **ภูมิธรรม เวชยชัย** รองนายกฯ และ รมว.
กลาโหม ยืนยัน **เกาะกูด** เป็นของไทยมาโดยตลอด
ไม่เคยมีปัญหา กัมพูชา อยากจะเอา เป็นปกติหลาย
ประเทศหากมีพื้นที่ทับซ้อนกัน เขาใช้วิธีพูดคุยตกลง
ผลประโยชน์ **พัฒนาร่วมกัน** ไม่ได้หมายถึงเรื่องดิน
แดน บทเรียนมีมาแล้วเมื่อปี 51-54 **ปลุกเรื่องเขาพระ
วิหาร** จนทหารไทย-กัมพูชายิงปะทะกันจนสูญเสียชีวิต
สุดท้ายก็เสียประโยชน์จากการท่องเที่ยวปราสาท
พระวิหาร...● **นายกฯ แพทองธาร** แต่งตั้ง
คณะกรรมการแก้ปัญหาขบวนการประชาชน
เพื่อสังคมที่เป็นธรรม พี-มูฟ นำโดย **สุริยะ**
จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกฯ และ รมว.คนนาคม เป็น
ประธาน **ประเสริฐ จันทรรวงทอง** รองนายกฯ และ
รมว.ดิจิทัลฯ เป็นรองประธาน ทั้งคู่จะไปพบปะพูดคุยกับแกนนำ
เยี่ยมเยียนชาวบ้านที่มาปักหลักชุมนุมใกล้ท่าเนียบ บรรยากาศผ่อนคลาย
คลาย นำไปสู่การประชุมร่วมกันแก้ปัญหา...● ก่อนหน้านั้น **ธรรมนัส**
พรหมเผ่า ในฐานะอดีตรองกรรมการแก้ปัญหาพี-มูฟของรัฐบาลชุดก่อน ค้น
เคยกันดีกับแกนนำและชาวบ้าน เข้าไปพบปะพูดคุย จากนั้นไม่นานนำ
ไปสู่การแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าไปแก้ไขปัญหา ครอบคลุมตั้งแต่ปัญหา
ที่ดินทำกิน การใช้ทรัพยากร เรื่องเร่งด่วนสำคัญคือ **ยกเลิกดำเนินคดี**

ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจาก
นโยบาย หรือโครงการของรัฐ...●
คดีตากใบ หมดยุคความแล้ว ใน
วันที่ 28 ต.ค. ศาลจังหวัดนราธิวาส
นัดฟังคำสั่งถึงความชัดเจนของคดี
นี้ ขณะเดียวกัน **รัฐบาล** ตลอดจน
ฝ่ายรัฐที่เกี่ยวข้องต่อปัญหาไฟใต้
ต้องมีมาตรการรับมือต่อผลกระทบ
ที่จะตามมา โดยเฉพาะ **บาดแผล**
ในใจของผู้สูญเสีย เรื่อยไปถึง
กระบวนการสร้างสันติภาพ...●
สำหรับ **พรรคประชาชาติ** ภายใต้
การนำของ **พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง**
เป็นพรรคที่มี สส.ชายแดนใต้มาก
ที่สุด ย้ำจุดยืนยังคงมุ่งมั่นแก้ปัญหา
ไฟใต้ต่อไป โดยมีข้อเสนอแนะถึง
รัฐบาล **แก้ไขประมวลกฎหมาย**
อาญา มาตรา 95 ให้คดีความที่
เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
จนทำให้ประชาชนถึงแก่ความตาย
ต้องไม่มีอายุความ...● คืบหน้าไป
ตามลำดับ **คดีเชอร์ล็อกโฮลดีไอคอน**
วันที่ 28 ต.ค. ตำรวจสอบสวน
กลาง จะส่งสำนวนคดีให้ **ดีเอสไอ**
กรมสอบสวนคดีพิเศษ รับไม้ต่อ
ทำเป็นคดีพิเศษ และอาจนำไปสู่
ออกหมายจับ **ผู้ต้องหากลุ่ม**
ที่ 2...● **ข่าวชั้น คนเข้ม** วันนี้,

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: จันทร์ 28 ตุลาคม 2567

ปีที่: 34

ฉบับที่: 12388

Col.Inch: 52.65

Ad Value: 81,607.50

คอลัมน์: ข่าวชนคนเข้ม

หน้า: 3(กลาง)

PRValue (x3): 244,822.50

คลิป: สีสี่

09.00 น. ไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ
อัยการสูงสุด เปิดหลักสูตรการ
อบรมอัยการจังหวัด รุ่นที่ 46 ที่ห้อง
แกรนด์บอลรูม โรงแรมเอมเมอร์ลด์
...● เวลาเดียวกัน สำนักงานคณะ
กรรมการกิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ ประชุม
ชี้แจงการยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้

คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็มฯ ที่ห้องพระศิวะ โรงแรมอัศวินฯ...● 10.00 น.
ศ.นพ.อภิชาติ อัครวงกลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
แถลงข่าว “ศิริราช @ บางกอกน้อยเฟสติวล ครั้งที่ 6” (จัดจ้านใน
ย่านนี้) ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G โรงพยาบาล
ศิริราช...●

ข่าวตอกแตก

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

■ วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) จัดการประชุมชี้แจงการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียงประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการชุมชน ณ ห้องพระศิวะ โรงแรมอัสคินแกรนด์ คอนเวนชั่น



หนังสือพิมพ์สยามรัฐ ยืนหยัดฟันฝ่า ทุกอุปสรรค ท่วมเท
ทำงานรับใช้สังคม นำเสนอความจริง ผลงานก้าวสู่ปีที่ 75
เป็นเครื่องพิสูจน์ ...●●... และแล้ว “พรรคเพื่อไทย” หาทาง
ลง หาทางออกให้กับตัวเองได้อย่างพอดิบพอดี เมื่อเลือกใช้วิธี ปล่อย
“ฟรีโหวต” ให้ลูกพรรคลงมติได้ตามเอกสิทธิ์ “รับ-ไม่รับ” เพื่อก
ร้อนที่ชื่อว่า “รายงานนิรโทษกรรม” จนทำให้ในที่สุด เพื่อกร้อน
เรื่องนี้ถูกคว่ำตกไปในสภาฯ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.67 ที่ผ่านมา แม้งานนี้
“แกนนำเพื่อไทย” ต้องตอบคำถาม ด้วยการยืนยันว่า “ไม่ใช่เรื่อง
เสียหาย” เพราะ “เสียหาย” ด้วยเหตุ “เสียงแตก” ก็ยังดีกว่า
รับเอา “สารตั้งต้น” ไปเปิดประตู นิรโทษกรรม ให้ “คดีม.112”
จนกลายเป็นเรื่องก่อปัญหาความขัดแย้งขึ้นมาระลอกใหม่ ...●●...
งานนี้ บรรดา “พรรคร่วมรัฐบาล” เป็นฝ่าย “ได้แต้ม” ไปตามๆ
กัน ทั้ง พรรคภูมิใจไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ พรรคประชาธิปัตย์
พรรคพลังประชารัฐ เพราะช่วงชิงประกาศจุดยืนกันตั้งแต่ไก่โหว่ ว่า
“ไม่เอาด้วย” สำหรับฝ่ายที่พลาดหวังถึงขั้น “อกหัก” คงไม่พ้น
“พรรคประชาชน” โดย “ชัยธวัช ตุลาธน” อดีตหัวหน้าพรรค
ก้าวไกล ในฐานะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการตรา
พระราชบัญญัตินิรโทษกรรม ถึงกับอดรนทนไม่ไหว ชัดเบรียงกันตรงๆ
ว่า สิ่งที่เกิดขึ้นคือการสะท้อนความไม่เป็นเอกภาพของ “พรรคร่วม
รัฐบาล” ด้วยกันเอง ...●●... อากาการชิงชังจาก “อดีตร เพียงเกษ”
สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ที่เคยออกมา “ดักคอ” เอาไว้ว่า ถ้า
สภาฯไม่ผ่าน ไม่เห็นชอบ “รายงานนิรโทษกรรม” แล้วพรรคเพื่อ

ไทยจะเอาหน้าไปไว้ที่ใด ทำไปทำไม ก็เป็นแค่ “ปาที” แยกบทบาทกันเล่น ก็เท่านั้น เพราะ “ความเห็น” ของ “อดิศร” มีหรือที่จะใหญ่ไปกว่าการกำหนดเกมจากระดับ “วอร์รูม” ว่าเกมนี้ควรจบลงที่ตรงไหน และอย่างไร ไฟ “นิรโทษกรรม” ถึงจะไม่ลามมาถึง “พรรคเพื่อไทย” และตัว “แพทองธาร ชินวัตร” นายกษัตริย์ “นายน้อย” ของเพื่อไทย ...●●... เพื่อรื้อ “นิรโทษกรรม” จะถูกพักเอาไว้ก่อน จนกว่าจะเปิดสมัยประชุมสภาฯ อีกครั้งในราวเดือน ธ.ค. แต่ “มรสุม” ลูกใหญ่ที่รออยู่ คือการโดดเดี่ยว “พรรคเพื่อไทย” จาก “6 คำร้อง” จาก “กลุ่มบุคคลนิรนาม” ให้ยุบ “เพื่อไทย - 6 พรรคร่วมรัฐบาล” เมื่อ กกต. ชัยับเดินทางกันแล้ว มีรายงานว่า 29 ต.ค.นี้ 1 ในกลุ่มผู้ร้อง จะเข้าให้ถ้อยคำกับ กกต. ...●●... ส่วนอีก “6 พรรคร่วมรัฐบาล” ที่จะต้องเข้าให้ถ้อยคำกับกกต. เป็นลำดับต่อไป จะมีใครที่ไหน จะให้ปากคำ แล้วทำให้พรรคตัวเองถูกยุบ สถานการณ์ทางการเมืองที่กำลังชี้ว่า “เพื่อไทย” คล้ายถูกโดดเดี่ยว มีสิทธิ “ตายเดี่ยว” แต่ไม่ได้หมายความว่า พรรคเพื่อไทยจะยุติลง เสียกลับไปจับมือกับ “พรรคประชาชน” โอกาสแทบริบหรี่ เพราะผลจากการลงมติว่า “รายงานนิรโทษกรรม” ที่ผ่านมา “ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ” ประธานคณะก้าวหน้า เจ้าของพรรคตัวจริง ก็น่าจะอ่านเกมให้ขาดได้แล้ว ! ...●●... **อสมท** จับมือกับ **ไปรษณีย์ไทย** จัดงานประกาศรางวัล “**Thailand Top Vote 2024**” เพื่อค้นหาที่สุตทั้งจากโลกออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) สนับสนุนการทำโพล พบกับที่สุตแห่งความสุดยอด ที่มาจากการโหวตของคนทั้งประเทศ กับ 6 สาขารางวัล สุดยอดคนบันเทิงแห่งปี, สุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปี, สุดยอดนักกีฬาแห่งปี, สุดยอดแบรนด์สินค้าไทยแห่งปี, สุดยอดสถานที่ท่องเที่ยวไทยแห่งปี, สุดยอดหน่วยงานภาครัฐแห่งปี และ รางวัลเกียรติยศ สุดยอดนักบริหารแห่งปี จากการคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมการร่วมโหวต พร้อมอัปเดตทุกผลการตัดสิน ได้ทาง <https://thailandtopvote.mcot.net/> ...●●... ข่าวสังคมประจำวันจันทร์ที่ 28

ต.ค. เวลา 09.00 น. **สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)** จัดการประชุมชี้แจงการยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามประกาศเชิญชวนขอรับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่ ระบบเอฟเอ็ม สำหรับการให้บริการกระจายเสียง ประเภทกิจการบริการสาธารณะและประเภทกิจการชุมชน ที่ห้องพระศิวะ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น



พินแสง



ชัยคีลธรรม

สะเปะสะปะ ไร้ศีล ไร้ธรรม ไร้จรรยาบรรณเข้าไปทุกวัน จนไม่น่าเชื่อว่านี่คือรายการโทรทัศน์เมืองไทย??!!

ใช่แล้ว...รายการทอล์กกำลังแข่งขันกันสูง มีให้เสพเกือบทุกช่อง ล้อไปกับกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียล โดยนำบุคคลเกี่ยวข้องมาคุยกันสดๆ

แรกๆก็ใช้คำสวยหรู “เปิดใจ-แจประเด็นลึก” แต่หลังๆมันไม่ใช่แล้ว กลายเป็นเวทีปะทะอะเคอู๋กรณีสองฝ่ายมาสาวไส้กันออกจ่อ

หน้าซำยังเป็นสถานที่พิเศษ “ฟอกขาว” ให้กับขบวนการหิวแสง, แก๊งมิจฉาชีพ, และสารพัดแก๊งที่มีเรื่องอื้อฉาวอยู่บนโลกโซเชียล!!

ถามว่า...คนดูได้ประโยชน์อันใดกับ



บุคคลเหล่านี้? นอกจากไร้สาระแล้วยังทำให้สังคมสับสน ไม่รู้ว่าอะไรเท็จ อะไรจริง

ล่าสุดนี้ถึงขั้นละครดังหลังข่าวยังต้องขีดซ้าย เพราะสัมภาษณ์สด (ในสตูดิโอ) และโฟนอินเข้ามาประเด็น “เล่นชู้” ที่เป็นข่าวเกรียวกราวในขณะนี้!!

มันเลยเกิดกับคำว่า “สื่อสารมวลชน” ไปไกลถึง ยิ่งเป็นรายการโทรทัศน์จะต้องระมัดระวังให้จงหนัก เพราะเป็นสื่อสาธารณะ เข้าถึงทุกกลุ่มทุกวัย

การสารภาพ โต้แย้งถึงการเล่นชู้ชนิดไม่กระดากปาก มันสะท้อนใจว่าสื่อที่วิพากษ์วิจารณ์ศีลธรรมถึงเพียงนี้แล้วหรือ??

เคยคิดถึงครอบครัวผู้ที่ถูกเป็นข่าวบ้างหรือไม่ พวกเขาและเธอจะแบกหน้าอยู่ในสังคมนี้กันอย่างไร

กสทช.ควรเข้ามากำราบเสียบ้าง เพราะมันย่ำยีศีลธรรมชัดเจน...โดยสื่อโทรทัศน์!!

“แจว์ริบจ่อ”

หุ้นอินไซด์ รายวัน HOONINSIDE DAILY Circulation: 5,000 Ad Rate: 50,000	Section: First Section/บริษัทจดทะเบียน วันที่: จันทร์ 28 ตุลาคม 2567 ปีที่: - ฉบับที่: - หน้า: 9(เต็มหน้า) จำนวนหน้า: 1 Ad Value: 50,000 PRValue (x3): 150,000 คลิป: สีสี่ หัวข้อข่าว: THCOM ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 50.5 องศาตะวันออก จำนวน...		

THCOM

ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม 50.5 องศาตะวันออก จำนวน 2 ย่านงานดาวเทียม ระยะเวลา 20 ปี

นายอนุวัฒน์ สงวนทรัพย์กร หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านการเงิน บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) THCOM เปิดเผยว่า บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ขอเรียนให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2567 บริษัท ทีซี เอสเค คอนเน็ค จำกัด ("TCSC") ซึ่งเป็นบริษัทย่อยร้อยละ 100 ได้แจ้งความประสงค์ขอรับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 องศาตะวันออก 51 องศาตะวันออก และ 142 องศาตะวันออก ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("กสทช.") เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 องศาตะวันออก 51 องศาตะวันออก และ 142 องศาตะวันออก ลงวันที่ 23 กันยายน 2567 ซึ่งสำนักงาน กสทช. ในการประชุม นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2567 ได้มีมติเห็นชอบให้ TCSC เป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 องศาตะวันออก จำนวน 2 ย่านงานดาวเทียม ดังต่อไปนี้



โดยมีระยะเวลาการอนุญาต 20 ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาต และผู้ได้รับอนุญาตมีหน้าที่ต้องดำเนินการตามเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 องศาตะวันออก ตามที่กสทช. กำหนด

ทั้งนี้ การได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 องศาตะวันออกไม่เข้าข่ายรายการที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ราชการที่มีนัยส าคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติกรของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 แต่อย่างไรก็ตามหากในอนาคต TCSC มีการดำเนินการใด ๆ เข้าข่ายรายการที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามประกาศดังกล่าวข้างต้น บริษัทฯ จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไป